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ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2560 

เหตุใดจึงคว่่าบาตรเกาหลีเหนือไมส่่าเร็จ 
(ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ The Korea Times ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม 2560) 

การคว่่าบาตรเกาหลีเหนือไม่ประสบผลส่าเร็จเนื่องจาก ข้อ
แรกการคว่่าบาตรยังไม่รุนแรงพอเมื่อเทียบกับการคว่่าบาตร
อิหร่าน หากต้องการให้การคว่่าบาตรได้ผลจ่าเป็นต้องมีการร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ข้อสองการร่วมมือระหว่างประเทศไม่เพียง
พอที่จะท่าให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้เนื่องจากประเทศสมาชิก UN 
ยังขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางปฏิบัติ เช่นประเทศจีนควร
พยายามให้มากขึ้น, สังคมโลกควรโฟกัสที่วิธีการระดับโลกหาก
ต้องการคว่่าบาตรเกาหลีเหนือ 

 

 

 

 

 

คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในระยะยาวยังคงมืดมัว 
(ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ The Korea Joongang Daily ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) 

 Bank of Korea รายงานศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้ระหว่างปี 2559 – 2563 มี
แนวโน้มลดลงอยู่ในช่วง 2.8 – 2.9 เนื่องจากประชากรสูงวัยและตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอ่อนแอ อีกทั้งผลิต
ภาพแรงงานเติบโตช้าและการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจไม่สมดุลจึงต้องแก้ไขโดย
การพัฒนาให้เป็นการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้มีแผนจะส่งวัยรุ่นและผู้สูงวัยเข้าสู่ตลาดแรงงาน, 
เพ่ิมอัตราการเกิดและปรับเงื่อนไขการท่างานของผู้หญิง รวมถึงเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ระบบการศึกษา อีกท้ัง
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จะผ่อนคลายกฎระเบียบในบางตลาดเพื่อเพ่ิมผลผลิตและเน้นความส่าคัญในการกระจายรายได้ตลอดจนรักษา
เสถียรภาพตลาดอสังหาฯเพ่ือการอยู่อาศัยและลดภาระด้านการเงินส่าหรับหนี้ครัวเรือน  

      
 
โซลเห็นด้วยกับสหรัฐฯ ในการประชุมอภิปรายแก้ไข FTA  
(ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ The Korea Joongang Daily ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)  

Paik Un-gyu รมต. Trade, industry & energy ได้ส่งจดหมายถึง 
USTR เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 มีเนื้อความว่า “รัฐบาลเกาหลีใต้ตระหนักว่า
สหรัฐฯมีความกังวลเรื่องการขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้และมีความตั้งใจจะ
เข้าร่วมประชุมอภิปรายเพื่อขยายความร่วมมือและสร้างความสมดุลในการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการค้า” ส่วนทาง USTR นาย 
Robert Lighthizer ได้เขยีนจดหมายตอบว่า “การประชุมจะเน้นเรื่อง
ดุลการค้าไม่สมดุล” ทั้งนี้ Paik Un-gyu ขอแจ้งวันที่จัดงานประชุมใน
ภายหลังเนื่องจากเกาหลีใต้ก่าลังปรับโครงสร้างรัฐบาลรวมถึงการจัดตั้ง 
Trade Office ในกระทรวงและจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรี Trade คนใหม่ซึ่ง
จะเป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมในส่วนของเกาหลีใต้ 

******************************************************************** 

ส่านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
จัดท่าโดย นางสาวสถิดาภรณ์ เอีย่มธงชยั 
ตรวจทานโดย นางสาววิลาสินี โนนศรีชยั 
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